

Số: /BC-BKTXH

Đắk Hà, ngày tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### **tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện** (Trình kỳ họp thứ VII – HĐND huyện khóa VI)

Thực hiện Thông báo số 46/TB-HĐND ngày 27/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2023<sup>1</sup> và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

##### **1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban KT-XH đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. Tham gia đầy đủ phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp phát sinh đột xuất, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 6,7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia thảo luận, góp ý đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách dự kiến trình kỳ họp của HĐND huyện, chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân huyện.

Các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, cùng với tổ ĐB HĐND huyện tại đơn vị ứng cử tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Tích cực nghiên cứu, thảo luận về tham gia các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp.

##### **2. Thực hiện chức năng giám sát, khảo sát**

###### **2.1. Giám sát tại kỳ họp:**

Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện và cơ quan chức năng là hoạt động giám sát chủ yếu của HĐND huyện tại các kỳ họp. Trong hoạt động này, Ban đã thực hiện khá linh hoạt. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, những thông tin, tài liệu có được từ hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, từ thực tiễn công việc đang đảm nhận, lãnh đạo và các thành viên Ban đã tích cực thảo luận tại tổ thảo luận và hội trường, đóng góp ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách và trên toàn diện các mặt công tác.

###### **2.2. Giám sát trực tiếp và chuyên đề**

<sup>1</sup> Số liệu chốt đến 31/10/2023

Trong năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chủ động, tích cực trong hoạt động khảo sát, giám sát với các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện: Tham gia 05 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; tham gia 11 cuộc giám sát, khảo sát của các Ban Pháp chế, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện; xây dựng kế hoạch và tổ chức 07 cuộc giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, đến thời điểm báo cáo (30/10/2023) đã hoàn thành 05 cuộc<sup>2</sup> còn 02 cuộc giám sát đang tiến hành giám sát theo kế hoạch, hoàn thành trong tháng 11/2023 ( *Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2021 - 2025, trên địa bàn huyện; Giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2022*).

Qua giám sát Ban cũng đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, khó khăn của các đơn vị; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn, tồn tại một cách phù hợp<sup>3</sup>.

### **3. Thăm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thường kỳ và kỳ họp phát sinh đột xuất.**

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thăm tra các nội dung Ủy ban nhân dân huyện và các ngành trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữa hai kỳ họp, Ban đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với tổ chức thăm tra theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Báo cáo thăm tra là kênh thông tin quan trọng

---

<sup>2</sup> Giám sát công tác quản lý hoạt động và việc giao đất cho các hộ sản xuất, kinh doanh tại làng nghề TTCN thị trấn Đắk Hà. Giám sát hiệu quả một số công trình hoàn thành được Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 đến thời điểm giám sát; Giám sát việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn và các xã đạt nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; Giám sát việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về cho chủ trương đối với các nội dung được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền.

<sup>3</sup> Kết quả giám sát tại: Báo cáo số: 18/BC-HĐND ngày 27 /4/2023 Giám sát hiệu quả một số công trình hoàn thành được Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 đến thời điểm giám sát; báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 27/4/2023 về kết quả công tác quản lý hoạt động và việc giao đất cho các hộ sản xuất, kinh doanh tại làng nghề TTCN thị trấn Đắk Hà; đang giám sát việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; Báo cáo số: 98/BC-HĐND ngày 13/10/2023 kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo số: 99/BC-HĐND ngày 13 /10/2023 về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về cho chủ trương đối với các nội dung được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền.

giúp đại biểu có cơ sở nghiên cứu, thảo luận đề thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo Ban đã Chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra 24 tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề, trình Thường trực giữa 02 kỳ họp của Ủy ban nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế, xã hội để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện<sup>4</sup> và thẩm tra 18 báo cáo và tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường kỳ thứ 6<sup>5</sup> và kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> (1) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với một số danh mục công trình và bổ sung danh mục bố trí vốn thanh toán các chi phí sau quyết toán dự án hoàn thành tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 02). (2) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2035; (3) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà; (4) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà. (5) Báo cáo thẩm tra về việc xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 chuyển sang 2023; (6) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (đợt 2); (7) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn phân cấp Ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2); (8) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà; (9) Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư khắc phục 02 công trình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện; (10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023. (11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện (bổ sung). (12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà. (13) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. (14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 và phân bổ bổ sung vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. (15) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện và dự kiến danh mục dự án đầu tư phát triển NSTW năm 2024 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. (16) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023. (17) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chi tiêu diện tích trồng mía năm 2023 (niên vụ 2023 - 2024) trên địa bàn huyện. (18) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Hà. (19) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà; (20) Báo cáo thẩm tra về đổi tên gọi công trình: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Réo và các hạng mục phụ trợ khác. (21) Báo cáo thẩm tra về việc xin chủ trương điều chỉnh dự toán ngân sách nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2023; (22) Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; (23) Báo cáo thẩm tra Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt Hệ thống Camera giám

Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng quy trình; nội dung thẩm tra đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời nêu rõ quan điểm, chính kiến của Ban về nội dung thẩm tra, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xử lý các nội dung còn có ý kiến khác nhau; giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

#### **4. Hoạt động tiếp xúc cử tri.**

Thành viên của Ban tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện theo quy định. Thông qua tiếp xúc cử tri các thành viên có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, báo cáo với cử tri hoạt động của kỳ họp, phổ biến giải thích các Nghị quyết HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Lãnh đạo Ban tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, XV.

#### **5. Các hoạt động khác**

Ban đã tham dự đầy đủ các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách do các cơ quan, đơn vị và địa phương mời.

---

sát an ninh huyện Đắk Hà (giai đoạn 3); (24) Báo cáo thẩm tra về xin về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư khắc phục 02 công trình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện..

<sup>5</sup> Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; (2) Báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; (3) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; (4) Báo cáo quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022; (5) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022; (6) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân khai nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách huyện (đợt 3)

<sup>6</sup> (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (2) Báo cáo thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (3) Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền năm 2023. (4) Báo cáo kết quả thực hiện phương án sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2023 và phương án sử dụng quỹ đất năm 2024. (5) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2023. (6) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đắk Hà. (7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. (8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024. (9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ hoạch vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2024. (10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. (11) Tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện; (12) Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 5)

Lãnh đạo Ban dự họp Thường trực HĐND huyện định kỳ và tham gia ý kiến vào các nội dung trình giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND. Tham gia tiếp công dân tại đơn vị ứng cử theo quy chế.

Thực hiện đảm bảo việc giữ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tham gia tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử; tham gia tiếp công dân theo Nghị quyết số 59/NQ-TTHĐND, ngày 01/9/2021 của Thường trực HĐND huyện; chủ động làm việc với một số cơ quan, đơn vị để nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động của Ban. Đề xuất chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện. Đề xuất gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đề xuất nội dung tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện lần nhất, lần thứ hai và tham mưu các nội dung cho phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện.

Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại huyện Ngọc Hồi và ĐăkLei.

### **III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:**

Trong năm 2023, Ban đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với: Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện; các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan của huyện; giữa Ban với HĐND cấp xã, thị trấn; các Ban của HĐND một số huyện, các xã, thị trấn trong các hoạt động khảo sát, giám sát và trao đổi công việc chuyên môn.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

#### **1. Ưu điểm:**

Dưới sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trong năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Hoạt động giám sát, khảo sát từng bước được đổi mới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tập trung vào những nội dung, vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận và cử tri quan tâm. Qua giám sát, khảo sát đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, khó khăn tồn tại và nguyên nhân; xác định rõ giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Báo cáo thẩm tra của Ban về lĩnh vực phụ trách đã thể hiện tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm, chính kiến và giải pháp cụ thể, đa số ý kiến của Ban đã được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành tiếp thu, giải trình làm rõ.

Tập thể Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **2. Hạn chế và nguyên nhân**

### **\* Hạn chế:**

Một số thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tham gia chưa đầy đủ các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban nên ảnh hưởng nhất định hiệu quả hoạt động của Ban.

Việc tham gia ý kiến của một số thành viên Ban đối với công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện còn có mặt hạn chế.

Báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp có một số nội dung chậm.

### **\* Nguyên nhân:**

Hầu hết thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND kiêm nhiệm (4/5 đồng chí); một số đồng chí chưa sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị để tham gia thường xuyên các hoạt động khảo sát, giám sát của Ban.

Trong quá trình tham mưu một số phòng, ban chuyên môn của UBND huyện tổng hợp nội dung chậm dẫn đến UBND huyện gửi tới Ban chậm so với quy định, có những nội dung mới bổ sung hoặc trình sát ngày tổ chức kỳ họp.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2024**

#### **1. Tham gia chuẩn bị các Kỳ họp HĐND huyện**

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 8, kỳ họp thứ 9) và các kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (hoặc kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện trong năm 2024 theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện và chức năng, nhiệm vụ của Ban.

#### **2. Hoạt động giám sát, khảo sát**

##### **2.1. Giám sát thường xuyên**

Giám sát thông qua nội dung trình tại các Kỳ họp HĐND huyện và hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND huyện; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện qua công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra.

Nắm bắt tình hình, thu thập thông tin bằng các hình thức như: Đi thực tế cơ sở, thông qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri; theo dõi, giám sát qua các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, kết quả thực hiện các kiến nghị của UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các văn bản có liên quan của Ủy ban nhân dân huyện trình các Kỳ họp thường kỳ, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện theo sự chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND huyện.

## **2.2. Giám sát chuyên đề**

Quyết định thành lập Đoàn giám sát, khảo sát và xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban. Theo dõi kết quả giải quyết việc thực hiện những nội dung kiến nghị qua giám sát của Ban; chủ động khảo sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

## **2.3. Công tác phối hợp giám sát, khảo sát**

Tham gia thực hiện công tác giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND theo phân công và theo đề nghị của các Ban của HĐND huyện.

## **3. Các hoạt động khác**

Tham dự đầy đủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện.

Dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của HĐND huyện để thông báo nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước mỗi kỳ họp và ý kiến tham gia vào các đề án, báo cáo trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa VI theo Luật định; nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc dân của các thành viên trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại địa bàn ứng cử. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chức năng, lĩnh vực phụ trách và sự phân công, chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban. Theo dõi kết quả giải quyết việc thực hiện những nội dung kiến nghị qua giám sát của Ban; chủ động khảo sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tham gia đầy đủ các đoàn giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân theo chương trình giám sát.

Tham dự các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Tổ chức thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình các kỳ họp của HĐND huyện. Tham gia các công việc đột xuất theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban theo quy chế hoạt động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thành viên, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Ban.

Thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch của Ban đề ra, tham gia chuẩn bị tốt các kỳ họp; tổ chức các cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo đúng quy trình của Luật. Thực hiện tốt Nghị quyết HĐND huyện về Chương trình hoạt động giám sát năm và Chương trình của Ban Kinh tế - Xã hội.

Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND huyện (b/c);
- TV Ban Kinh tế - Xã hội;
- ĐB HĐND huyện khóa VI;
- Lưu: VT

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Điệp**